



บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) โทร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙
ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๕๓ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบ
สำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line ๑) ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยได้เป็นตัวศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพื่อให้
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน ๔ ปัญหาหลัก ได้แก่ ๑) ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) ๒) การค้ามนุษย์
๓) แรงงานเด็ก ๔) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รับ
แจ้งเหตุ/เบาะแส ประสานส่งต่อและติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้รับ
ผิดชอบการรับเรื่องการช่วยเหลือใน ๔ ประเด็น ปัญหาหลักและให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ดำเนินการมอบหมายให้ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นผู้รับผิดชอบการรับเรื่องการช่วย
เหลือใน ๔ ประเด็นปัญหาหลัก ทั้งนี้ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้งาน (Front Line ๑) ระบบสารสนเทศ
รองรับการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ แล้วจัดส่งให้จังหวัดกระบี่ภายใน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปหมายเลขโทรศัพท์

0 75611 899 ๐ 7562 2437
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสาโรจน์ ไชยมาศ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นรักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

แบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line 1) ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ของ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)		ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)		ตำแหน่ง	ผู้บังคับบัญชา	วันเดือนปีเกิด	เพศ	โทรศัพท์มือถือ	e-mail	ข้อมูลหน่วยงาน							
		ชื่อ	นามสกุล	Firstname	Lastname							ชื่อหน่วยงาน	ที่อยู่หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		

หมายเหตุ

1. แบบสรุปแบบหน้าข้อมูลผู้ใช้ ช่างค้นให้จัดทำไปโปรแกรม Excel และบันทึกข้อมูลทั้งหมดในสมุดงานเดียวกัน
2. ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งข้อมูลผู้ใช้ให้อำเภอ/จังหวัด ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
3. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4131 , 4135